

Nguồn vốn tín dụng hỗ trợ cựu chiến binh phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ hội viên vay vốn tín chấp để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

T

hội viên ngày càng được cải thiện và nâng lên. Tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ), Hội CCB xã đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 1,9 tỷ đồng cho 44 hội viên vay phát triển sản xuất. Toàn hội có 11 hội viên xây dựng trang trại, 24 gia đình hội viên làm gia trại, 31 hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò thương phẩm, 89 hộ phát triển ngành nghề kinh doanh, thương mại dịch vụ tạo việc làm cho hàng chục lao động trong, ngoài địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Bùi, Chủ tịch Hội CCB xã Quỳnh Hoa cho biết: Không cam chịu đói nghèo, nhiều CCB mặc dù mang trong mình thương tật nhưng vẫn mạnh dạn vay vốn tín chấp để phát triển

sản xuất, chăn nuôi. Tiêu biểu như: CCB Vũ Như Khoa, thôn Đà Thôn hiện nuôi 11 con trâu, 9 con bò và các loại cá truyền thống, trừ chi phí ông thu về gần 300 triệu đồng/năm. Mô hình của CCB Nguyễn Thị Thao, thôn Bái Trang nuôi 11 con bò 3B, bò Brahman thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hội viên khá, giàu toàn xã hiện nay chiếm trên 75%, không còn hội viên nghèo.

Ông Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: Trên cơ sở nội dung ủy thác, hội CCB các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, vì vậy nhiều hội viên đã xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti để phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, hội CCB cơ sở đã tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội khác làm tốt công tác xác định đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách có đủ điều kiện vay vốn, xác định đối tượng vay vốn theo từng chương trình của ngân hàng để việc bình xét



Mô hình của CCB Nguyễn Quốc Việt (người bên trái) thôn Trung Lang, xã Nam Hải (Tiền Hải) tạo việc làm cho 4 lao động chính và nhiều lao động thời vụ.

đối tượng vay vốn bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, công khai và dân chủ.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh quản lý 430 tổ tiết kiệm và vay vốn với 12.295 khách hàng, tổng dư nợ đạt hơn 468,6 tỷ đồng, tăng 25,2 tỷ đồng so với tháng 12/2020. Năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, hội CCB các cấp đã tổ chức 253 cuộc họp giao lưu, thăm hỏi, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại ở cơ sở. Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Ngân

hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn cho 1.562 lượt cán bộ hội, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn về công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định, lưu trữ hồ sơ vay vốn. Nhờ làm tốt nhiệm vụ ủy thác vay vốn nên nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả, nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hội viên nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,33%.

Có thể khẳng định, vai trò của hội CCB trong việc hỗ trợ hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế là rất

quan trọng. Thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tích cực động viên, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phấn đấu 100% tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng; nhân rộng những cách làm hay, mô hình kinh tế hiệu quả để hội viên CCB học tập, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình hội viên.

TIẾN ĐẠT

Áp dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm



Cán bộ Trung tâm Khuyến nông kiểm tra, đánh giá sinh trưởng, phát triển của tôm trong mô hình.

Tôm là đối tượng nuôi chủ lực với diện tích nuôi đạt gần 3.000ha, chiếm trên 80% diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ của tỉnh. Để nâng cao hiệu quả nuôi tôm, từ năm 2019 đến năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình phối hợp với Trung tâm Khuyến nông thành phố Hải Phòng thực hiện mô hình “Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ Biofloc gắn với tiêu thụ sản phẩm” tại huyện Thái Thụy và Tiền Hải, nhằm hướng đến việc phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường trong nuôi tôm.

Là một trong những người tham gia mô hình, anh Tạ Văn Diễn, xã Thái Đô (Thái Thụy) chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi nuôi tôm theo hướng quảng canh, năng suất rất thấp. Với diện tích 2ha, mỗi năm sau khi trừ chi phí chỉ thu được vài chục triệu, thậm chí có những năm gặp dịch bệnh còn bị mất trắng. Do vậy, khi được cán bộ khuyến nông đến tư vấn, tôi đã quyết định tham gia

mô hình và đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn áp dụng công nghệ Biofloc. Theo đó, diện tích nuôi tôm được anh Diễn quy hoạch làm 2 phần, 1 phần để nuôi tôm công nghệ cao, còn 1 phần vẫn thả tôm theo hướng quảng canh 1 vụ/năm. Để thực hiện nuôi tôm 2 giai đoạn, dưới sự giúp đỡ của cán bộ Trung tâm Khuyến nông anh bố trí hệ thống nuôi gồm: 1 ao chứa nước diện tích 2.900m², 1 ao lắng thô diện tích 700m², 1 ao lắng tinh diện tích 500m², 1 ao ương diện tích 300m², 4 bể nuôi mỗi bể 200m².

Giai đoạn 1, anh ương tôm giống bể nổi 300m² với mật độ khoảng 1.200 con/m², sau 30 ngày chuyển sang bể nuôi giai đoạn 2. Kết quả tại giai đoạn 1, anh nhận thấy tỷ lệ sống của tôm khá cao đạt trên 90%. Giai đoạn 2, tôm được chuyển sang nuôi trong 4 bể nuôi với mật độ 120 con/m², tỷ lệ sống đạt trên 82%. Sau 3 tháng, khi tôm đạt cỡ 40 - 60 con/kg thì thu hoạch, bình quân mỗi bể cho thu hoạch 1,2 tấn. Kết quả, mô hình của anh cho

hoạch sạch và đẹp có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng khó tính và khắt khe của thị trường.

Biofloc là một công nghệ gây nên quá trình nitrat hóa trong ao và là một tổ hợp liên kết lại với nhau thành một khối bao gồm: phân tôm, thức ăn dư thừa, tảo đơn bào, tảo đa bào và các chất hữu cơ nổi lơ lửng trong ao... Các hạt flocc sẽ kết hợp với chất nhờn vi khuẩn tiết ra chuyển hóa tổ hợp này thành nguồn thức ăn dinh dưỡng rất tốt cho tôm, cá đồng thời làm sạch môi trường trong ao không cần thay nước.

Ông Lê Văn Hoàn, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy đánh giá: Công nghệ Biofloc là công nghệ mới được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt trong nuôi tôm thẻ chân trắng. Khi bổ sung nguồn cacbon theo một tỷ lệ phù hợp cùng với lượng nitơ sẵn có trong môi trường ao nuôi sẽ giúp cho vi sinh vật dị dưỡng phát triển, chuyển hóa các hợp chất chứa nitơ thành protein trong sinh khối làm thức ăn tự nhiên cho cá, tôm. Ưu điểm nổi bật của quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ Biofloc là tôm đạt an toàn vệ sinh thực phẩm do hầu như không sử dụng kháng sinh, hóa chất nên môi trường nuôi an toàn, ổn định; giảm được rủi ro, tăng năng suất, tăng chất lượng. Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 4, 5 cơ sở nuôi tôm áp dụng công nghệ này với diện tích từ 10 - 12ha. Tuy nhiên, đây là công nghệ mới, đòi hỏi đầu tư cao về hạ tầng vùng nuôi, tính ổn định về nhiệt độ môi trường nuôi nên khó nhân rộng đại trà.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến nông phù hợp với nhu cầu thực tế của sản xuất, thúc đẩy liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp, nhà quản lý, đơn vị chuyển giao kỹ thuật và nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi nuôi tôm theo hướng công nghệ cao, phát triển bền vững nghề nuôi tôm.

NGÂN HUỆN

QUỲNH PHỤ

Chủ động tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm

Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan ở đàn gia súc, gia cầm, từ ngày 25/3, huyện Quỳnh Phụ đã triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh. Đến nay, hầu hết các địa phương trong huyện đã hoàn thành việc tiêm vắc-xin, tạo sự yên tâm cho người chăn nuôi.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có tổng đàn lợn trên 150.000 con, đàn trâu, bò khoảng 8.000 con, đàn gia cầm gần 2 triệu con; có 612 trang trại, trong đó trang trại quy mô nhỏ 426, quy mô vừa 183 trang trại và 3 trang trại quy mô lớn. Xác định việc tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm là biện pháp chủ động, hiệu quả, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan, bảo đảm sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2022 và triển khai tới các địa phương. Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Theo kế hoạch của UBND huyện, việc tiêm vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè được triển khai từ ngày 25/3, tập trung vào một số loại bệnh: lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục ở đàn trâu, bò, dê; dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng ở đàn lợn; cúm gia cầm ở gà, vịt; bệnh dại ở chó, mèo. Việc tiêm phòng giao cho Trạm Chăn nuôi và Thú y của huyện phối hợp với ban chăn nuôi và thú y các xã, thị trấn thực hiện; trong đó chủ động việc rà soát số lượng đàn gia súc, gia cầm của từng địa phương để phân bổ vắc-xin cho hợp lý. Xã An Vinh là địa phương có truyền thống

chăn nuôi của huyện, hiện tại tổng đàn lợn của xã trên 5.400 con; đàn trâu, bò; đàn gia cầm 47.000 con, trong đó 41.000 con gà. Để vật nuôi sinh trưởng khỏe mạnh, hàng năm địa phương rất coi trọng việc tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm. Ông Lưu Văn Duyên, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã chia sẻ: Do số lượng gia súc, gia cầm nhiều lại phân bố ở 8 thôn, để hoàn thành theo kế hoạch của huyện trước khi lên lịch tiêm phòng, chúng tôi đã thống kê toàn bộ đàn gia súc, gia cầm của xã, thông báo cho từng thôn lịch cụ thể. Quá trình tiêm phòng, các hộ luôn chủ động, tích cực phối hợp với Ban Chăn nuôi và Thú y xã và nhiệt tình hưởng ứng. Gia đình ông Trịnh Công Báu, thôn An Lạc 2, xã An Vinh hiện nuôi 6 con nái, 20 con lợn thịt, lợn con, việc địa phương bố trí cán bộ thú y đến từng gia đình hỗ trợ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đã giúp gia đình yên tâm hơn.

Ông Báu cho biết, cùng với việc tiêu độc khử trùng, năm nào cán bộ chăn nuôi và thú y của xã cũng đến gia đình thực hiện 2 đợt

tiêm phòng theo chỉ đạo của địa phương. Việc tiêm phòng giúp cho đàn vật nuôi của gia đình bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ mắc bệnh. Cùng với phòng bệnh ở đàn gia súc, gia cầm công tác phòng bệnh, đặc biệt là bệnh dại ở đàn chó, mèo khi mùa hè đến được các địa phương rất quan tâm. Tại xã Quỳnh Bảo, dù số lượng đàn chó, mèo của địa phương không nhiều khoảng 350 con song các gia đình luôn chủ động phối hợp trong việc tiêm phòng bệnh dại. Theo ông Lưu Đình Tú, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Quỳnh Bảo, mùa hè thường xuất hiện bệnh dại ở chó, mèo, nếu gia đình không chủ động tiêm phòng bệnh dại để gây nguy hiểm cho người nuôi khi thường xuyên tiếp xúc gần. Do vậy, trước khi tiêm phòng, địa phương đã thông báo tới từng hộ gia đình chủ động nuôi nhốt để thuận lợi cho việc tiêm phòng bệnh dại.

Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, đến ngày 17/4 huyện Quỳnh Phụ đã tiếp nhận 69.600 liều vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia

cầm từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trong đó bệnh dịch tả lợn 28.000 liều; tụ máu 11.100 liều; phó thương hàn 14.500 liều; lở mồm long móng 7.700 liều; viêm da nổi cục 300 liều; tụ huyết trùng trâu, bò 1.100 liều; bệnh dại chó, mèo 6.900 liều. Hầu hết số vắc-xin đã cấp đến các xã, thị trấn và cán bộ thú y cơ sở đã đẩy nhanh tiến độ tiêm theo kế hoạch. Ngoài việc tiêm phòng đại trà, huyện yêu cầu các địa phương duy trì việc tiêm phòng bổ sung để 100% hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm đều được tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi. Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện sau mỗi đợt tiêm phòng tăng cường kiểm tra, giám sát và thẩm định kết quả tiêm phòng, trường hợp phát hiện có dịch cần khẩn trương khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh theo quy định; tổ chức ký cam kết yêu cầu các hộ giết mổ, chăn nuôi, buôn bán gia súc, gia cầm chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

NGUYỄN CƯỜNG



Xã An Vinh (Quỳnh Phụ) tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn lợn.